

Năm 2024

THỨ BA

Phát hành: 26/3/2024

Bản tin

Điểm báo

**TỔNG HỢP THÔNG TIN THỜI SỰ TRONG NƯỚC***(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)****Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:***

TIÊU ĐIỂM	1
1. Đề xuất cán bộ cao cấp được thuê biệt thự công vụ tới 500 m ²	1
2. Chủ tịch Quốc hội: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã là nội dung trọng tâm	2
KINH TẾ - ĐẦU TƯ - HỘI NHẬP	4
3. Cao Bằng phấn đấu năm 2024 đạt tỷ lệ giải ngân vốn ở mức cao nhất	4
4. Tiền Giang đề ra ba khâu đột phá chiến lược để tăng thu hút đầu tư	4
5. Quảng Ninh: Khơi thông, giải phóng nguồn lực, tạo động lực mới, kiến tạo phát triển	5
6. Thái Bình: Chủ tịch tỉnh xúc tiến đầu tư tại châu Âu	6
7. Phú Thọ tạo mặt bằng sạch để đón sóng đầu tư mới	7
8. Tiền Giang "trái thăm dò" mời gọi đầu tư 40 dự án	8
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN	9
9. Khi địa phương bị chủ đầu tư "bom hàng"	9
QUẢN LÝ	10
10. Thanh Hóa: 173 cán bộ đoàn chuyên trách quá tuổi khó bố trí việc làm	10
11. Bắc Ninh sẽ đưa lãnh đạo cấp xã tiêu biểu đi thực tế trong và ngoài nước	11
TƯ DUY MỚI - CÁCH LÀM HAY	13
12. Long An: Hiệu quả từ mô hình Sổ tay tuyên truyền pháp luật	13
SAI PHẠM ĐIỀN HÌNH	13
13. Bình Định: Nguyên Chủ tịch UBND huyện cùng 5 đảng viên bị kỷ luật	13
THẾ GIỚI	14
14. Trung Quốc nghiên cứu ban hành các quy định mới để tăng cường thu hút FDI	14

TIÊU ĐIỂM

Đề xuất cán bộ cao cấp được thuê biệt thự công vụ tới 500 m²

Đây là một trong những đề xuất được Bộ Xây dựng lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Quyết định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ.

Theo tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với cơ quan Trung ương, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bố trí cho thuê biệt thự công vụ với diện tích đất khuôn viên từ 450-500 m². Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ rời cho biệt thự công vụ này là 350 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội được bố trí cho thuê biệt thự công vụ với diện tích đất khuôn viên từ 350-450 m². Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ rời cho biệt thự công vụ 300 triệu đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết, Trưởng Ban Đảng ở Trung ương, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Bộ trưởng, Trưởng Đoàn thể Trung ương và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ như sau: Nhà liền kề có diện tích đất từ 200-250 m²; Căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 145-160 m²; Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất rời cho nhà liền kề hoặc căn hộ chung cư công vụ 250 triệu đồng.

Phó Trưởng Ban Đảng Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Thứ trưởng, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 100-145 m²; định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ rời căn hộ chung cư công vụ quy định 200 triệu đồng.

Phó Thủ tướng cơ quan thuộc Chính phủ và tương đương trở lên được bố trí cho thuê căn hộ chung cư đảm bảo yêu cầu theo quy định gồm: Diện tích sử dụng từ 70 m² đến dưới 100 m²; định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ rời căn hộ chung cư công vụ quy định 150 triệu đồng. (Tienphong.vn 25/3, Ngọc Mai)[Về đầu trang](#)

Chủ tịch Quốc hội: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã là nội dung trọng tâm

Chiều 25/3, tại phiên bế mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh nội dung quan trọng trong việc sắp xếp đơn vị hành chính và đề nghị HĐND các địa phương quan tâm, đặc biệt về vấn đề cán bộ dôi dư, chế độ chính sách cho cán bộ sau sắp xếp.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, trong thời gian qua, HĐND có khối lượng công việc rất lớn với tổng số 357 kỳ họp, trong đó có nhiều kỳ họp chuyên đề và bất thường. Đặc biệt, trong năm 2023, HĐND còn triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo thẩm quyền.

Liên quan đến nội dung lấy phiếu tín nhiệm, báo cáo gửi tới phiên họp cho thấy, ở cấp tỉnh có 1.700 người được lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Kết quả cho thấy, số người có trên 50% tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm cao" là 1.546 người, chiếm tỷ lệ 90,94%. Có 1 trường hợp trên 50% đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp" là Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Còn ở cấp huyện, có 12.028 người được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả cho thấy, số người có trên 50% tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm cao" là 10.968 người, chiếm tỷ lệ 91,19%. Có 8 trường hợp trên 50% đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp".

“Công tác lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành rất nghiêm túc, sau khi giám sát cũng thực hiện rất nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến việc xử lý những cán bộ không đủ phiếu tín nhiệm”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Theo Chủ tịch Quốc hội, ở những nơi HĐND hoạt động tích cực, có hiệu quả thì ở nơi đó đều có sự phát triển, có tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách rất khá. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, các địa phương đã rất tích cực trong việc triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội.

Trong đó, TP.HCM là một điển hình trong việc triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố này. Còn thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Long lần đầu tiên ban hành Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn ngay tại kỳ họp như Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm.

Cùng với đó, công tác giám sát tại hiện trường cũng được quan tâm như ở Bà Rịa- Vũng Tàu, Long An, hay hoạt động tái giám sát cũng được HĐND các địa phương coi trọng, với nhiều đổi mới rõ nét.

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Huệ đề nghị HĐND tiếp tục bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, tăng cường thực hiện chức năng cơ quan dân cử, trong đó cần quan tâm đến công tác dân nguyện ở địa phương, tăng cường đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tập trung rà soát hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho việc xây dựng các luật, nghị quyết của Quốc hội, nhất là các luật có liên quan đến đời sống kinh tế- xã hội, những nghị quyết có tính chất đặc thù cho địa phương.

Ông Vương Đình Huệ cũng đề nghị HĐND các địa phương có kế hoạch triển khai sâu sát các dự án luật, nhất là dự án Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Căn cước...trong đó có nhiều nội dung cụ thể giao cho địa phương, ví dụ bảng giá đất, nếu không chuẩn bị từ bây giờ sẽ không triển khai kịp.

Đặc biệt, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã là nội dung trọng tâm trong năm nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND quan tâm, nhất là vấn đề cán bộ dôi dư, chế độ chính sách cho cán bộ sau sắp xếp; đồng thời cần chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp. (Tienphong.vn 25/3, Luân Dũng) [Về đầu trang](#)

KINH TẾ - ĐẦU TƯ – HỘI NHẬP

Cao Bằng phấn đấu năm 2024 đạt tỷ lệ giải ngân vốn ở mức cao nhất

Để thực hiện theo đúng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư theo đúng quy định, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân.

Đồng thời thực hiện các biện pháp, giải pháp quyết liệt đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn. Chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng..., phấn đấu năm 2024 đạt tỷ lệ giải ngân vốn ở mức cao nhất.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, tỉnh Cao Bằng được giao kế hoạch vốn hơn 2.524,6 tỷ đồng. Số vốn trên gồm ngân sách Trung ương bố trí hơn 2.492,3 tỷ đồng; ngân sách tỉnh đối ứng hơn 32,2 tỷ đồng.

Tính đến tháng 3, toàn tỉnh đã giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương được hơn 142 tỷ đồng, đạt 4,91% kế hoạch, nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương chưa thực hiện giải ngân.

Nguyên nhân do một số văn bản hướng dẫn chưa đồng bộ, nhất là các văn bản hướng dẫn thực hiện vốn sự nghiệp. Một số nội dung văn bản chưa phân cấp để địa phương chủ động thực hiện. Phạm vi, nội dung các chương trình thực hiện lớn, khi thực hiện cần có hướng dẫn, phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp nên mất nhiều thời gian. (Giaoducthoidai.vn 25/3, Phương Thảo) [Về đầu trang](#)

Tiền Giang đề ra ba khâu đột phá chiến lược để tăng thu hút đầu tư

Hạ tầng đồng bộ, môi trường kinh doanh thông thoáng và nhân lực chất lượng cao sẽ là ba khâu đột phá chiến lược được tỉnh Tiền Giang tập trung thực hiện thời gian tới. Đây là nền tảng được tỉnh Tiền Giang đề ra nhằm gia tăng thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới...

Tại hội nghị “Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang” diễn ra vào hôm 24/3, ông Rob Brouwer, đại diện đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho biết, các chuyên gia tư vấn đã nghiên cứu và đề ra ba khâu đột phá chiến lược nhằm giúp địa phương gia tăng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội thời gian tới.

Theo đó, *khâu đột phá chiến lược đầu tiên* là phải trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tại các vùng và hành lang kinh tế trọng của tỉnh Tiền Giang. Trong đó bao gồm vùng kinh tế trọng điểm Gò Công; vùng công nghiệp Tân Phước và hành lang kinh tế dọc sông Tiền.

Khâu đột phá thứ hai, theo ông Rob Brouwer, Tiền Giang phải đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số với ba trụ cột, gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Khâu đột phá thứ ba được đơn vị tư vấn đề ra là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là các ngành, lĩnh vực chủ lực của tỉnh Tiền Giang.

Từ ba khâu đột phá nêu trên, tỉnh Tiền Giang cũng đã xác định một số nội dung chiến lược trong định hướng phát triển và được cụ thể hoá trong quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, đó là: *thứ nhất*, đối với công nghiệp sẽ phát triển theo hướng hiện đại, tập trung quy mô lớn.

Thứ hai, vùng biển và ven biển là địa bàn chiến lược có tiềm năng kinh tế to lớn. Trong đó, sẽ tập trung phát triển đô thị, du lịch, thủy sản và cảng biển nhằm tạo động lực cho chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế của tỉnh. (Thesaigontimes.vn 25/3, Trung Chánh) [Về đầu trang](#)

Quảng Ninh: Khơi thông, giải phóng nguồn lực, tạo động lực mới, kiến tạo phát triển

Năm 2023, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm tính chiến lược, xuyên suốt, có trọng tâm, trọng điểm, liên thông, tổng thể; phát huy vai trò của HĐND tỉnh trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn, những nút thắt, khơi thông, giải phóng các nguồn lực và tạo động lực mới, kiến tạo phát triển.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nêu rõ trong tham luận đầu tiên tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 4 kỳ họp, ban hành 68 nghị quyết về các chủ trương, biện pháp, cơ chế, chính sách quan trọng, cần thiết trên các lĩnh vực của đời sống xã hội thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn khách quan, góp phần xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, thực sự “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Điển hình như các nghị quyết về, *thứ nhất*, cơ chế, chính sách phân bổ nguồn lực, hỗ trợ cho các địa phương đầu tư xây dựng, nâng chuẩn cơ sở vật chất các trường học, trạm y tế, bổ sung nguồn vốn tín dụng giải quyết việc làm cho người dân; cơ chế, chính sách ưu tiên, khuyến khích, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; về bảo trợ xã hội, giáo dục, y tế, an ninh, dân tộc... thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả,

bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thứ hai, cơ chế, chính sách thúc đẩy thực hiện 3 đột phá chiến lược: xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, nội vùng, thành thị với nông thôn, vùng thấp với vùng cao, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thu hẹp chênh lệch vùng miền; định hình các hành lang giao thông gắn với hành lang kinh tế và hành lang đô thị, thúc đẩy triển khai hiệu quả mô hình tổ chức không gian phát triển địa phương “một tâm, hai tuyến đa chiều, các mũi đột phá, ba vùng động lực”, lấy khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp ven biển là hạt nhân để phát triển bền vững kinh tế biển.

Thứ ba, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết thúc đẩy bền vững địa phương với các trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường và an ninh như các nghị quyết nhằm tăng cường bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long, bảo vệ môi trường sinh thái, gắn với triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022 - 2030” và Đề án bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long; góp phần giữ vững tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 55% gắn với nâng cao chất lượng rừng và là địa phương có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất phía Bắc hiện nay.

Thứ tư, các cơ chế nhằm phân bổ, quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực tài chính ngân sách của địa phương; tái cơ cấu đầu tư công gắn với nâng cao hiệu quả đầu tư công; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách theo hướng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác quản lý tài chính - ngân sách; bảo đảm khả năng cân đối vững chắc của địa phương; tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên.

Thứ năm, Quảng Ninh đặt ra những yêu cầu ngày càng cao hơn đối với việc tăng cường quản lý phát triển xã hội toàn diện, nghiêm minh; HĐND tỉnh Quảng Ninh đã có các cơ chế, chính sách góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh; thông qua quy định 18 chính sách áp dụng cho 7 nhóm đối tượng thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tạo đột phá trong công tác phòng chống tội phạm ma túy với 3 huyện không có ma túy và khoảng 40% xã phường, thị trấn không có ma túy, tạo chuyển biến căn bản trong phòng, chống tội phạm. (Daibieunhandan.vn 25/3, Minh Trang) [Về đầu trang](#)

Thái Bình: Chủ tịch tỉnh xúc tiến đầu tư tại châu Âu

Trong khuôn khổ chuyến công du tại châu Âu, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại với chủ đề “Khu Kinh tế Thái Bình - Vệt tinh kinh tế đang lên tại miền Bắc Việt Nam” kêu gọi các nhà đầu tư đến từ Thụy Sĩ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Thương, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Thụy Sĩ khẳng định, Thụy Sĩ hiện đang là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Châu Âu, hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư do UBND tỉnh Thái Bình tổ chức lần này là dịp để thúc đẩy hợp tác, đổi mới và tăng trưởng bền vững giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Sĩ, từ đó mở ra cơ hội mới trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia cũng như giữa các địa phương, nhà đầu tư của Thụy Sĩ với tỉnh Thái Bình trong thời gian tới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ cùng các đơn vị, tổ chức liên quan sẽ tiếp tục phối hợp quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và định hướng đầu tư của Thái Bình đến với các doanh nghiệp, các tổ chức hỗ trợ kinh doanh, các công ty vốn đầu tư và các tổ chức nghiên cứu kinh tế tại Thụy Sĩ và châu Âu.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành của Thái Bình cùng các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam và Thụy Sĩ đã trao đổi, thảo luận làm rõ thêm về các lĩnh vực có thể hợp tác và hỗ trợ tỉnh như thương mại, năng lượng xanh, bền vững và phát thải thấp; hỗ trợ thực hiện dự án điện gió, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, dịch vụ du lịch...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết Thái Bình đang khát vọng mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội và luôn chào đón các nhà đầu tư trên toàn thế giới, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Thụy Sĩ.

Ông Thận nhấn mạnh: “ Chúng tôi hy vọng Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp có trụ sở tại Thụy Sĩ như Swiss Global Enterprise, SwissMEM, Swiss Textiles, SACC và SVBG hỗ trợ, giúp sức cho tỉnh bằng cách kết nối giữa với các công ty và nhà đầu tư Thụy Sĩ. Tỉnh Thái Bình cam kết tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư nói chung và doanh nghiệp Thụy Sĩ nói riêng...”. (Vneconomy.vn 25/3, Trương Quốc Cường) [Về đầu trang](#)

Phú Thọ tạo mặt bằng sạch để đón sóng đầu tư mới

Để tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội và sẵn sàng đón sóng đầu tư mới vào tỉnh, nhiều năm nay, tỉnh Phú Thọ luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là làm tốt giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch.

Nhận thấy mặt bằng sạch luôn là những băn khoăn, trở ngại lớn nhất của các doanh nghiệp khi muốn đầu tư vào một ngành, nghề, lĩnh vực nào đó, những năm qua tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, từng bước gỡ nút thắt về đất đai “cản trở” doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Qua đó, nhiều điểm “nghẽn” đã được các cấp, các ngành đưa gia giải quyết triệt để hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Minh Xuyên, Bí thư thị xã Phú Thọ cho biết, yếu tố then chốt để đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển chính là làm tốt giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch. Đây cũng là chìa khóa mở những “nút thắt” quyết định tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Do đó, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cấp trên về kết quả giải phóng mặt bằng và phải xác định đây là nhiệm vụ chính, trọng tâm trong công tác hàng năm.

Bên cạnh đó, thị xã tăng cường phối hợp với các cấp, ngành trong thanh, kiểm tra, giám sát giải phóng mặt bằng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm sai phạm. Đồng thời, thường xuyên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư; huy động đa dạng các nguồn lực và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm trong giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo huyện Tam Nông cho rằng, tỉnh Phú Thọ nên khai thác, huy động, lồng ghép nguồn lực của các cấp, ngành, các nguồn vốn hỗ trợ; bố trí vốn đúng mục tiêu, ưu tiên tập trung bố trí vốn để trả nợ đầu tư và chỉ khởi công mới các dự án cấp bách, thật sự cần thiết. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Trịnh Thế Truyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cho biết, xác định rõ giải phóng mặt bằng là “nút thắt” lớn nhất trong quá trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát xác định rõ các nhóm dự án trọng điểm để tập trung tháo gỡ; trung bình trong 3 năm gần đây từ 17-18 dự án/năm. Đặc biệt, Tỉnh ủy Phú Thọ cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn do Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban.

Ngoài ra, tỉnh Phú Thọ còn rà soát kiện toàn tăng cường năng lực, tổ chức lại văn phòng đăng ký sử dụng đất tại các huyện; kiểm tra theo dõi, giám sát đôn đốc kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, gắn trách nhiệm của từng cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tỉnh tiếp tục rà soát, ban hành một số cơ chế, chính sách liên quan đến đất đai; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; triển khai lập, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030..., nhằm tạo sự đồng bộ, hiệu quả trong quá trình thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn. (TTXVN/Bnews.vn 24/3, Toàn Đức) [Về đầu trang](#)

Tiền Giang "trải thảm đỏ" mời gọi đầu tư 40 dự án

Ngày 24/3, tại Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh, tỉnh Tiền Giang đã trao

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án, tổng nguồn vốn đầu tư 22.655 tỷ đồng.

Đồng thời, Tiền Giang cũng giới thiệu 40 dự án mời gọi đầu tư thuộc các lĩnh vực: phát triển đô thị, khu dân cư; thương mại, dịch vụ, du lịch; công nghiệp; kết cấu hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và nông nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh, Tiền Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư phát triển từ các nhà đầu tư đến từ trong ngoài nước nhờ nằm khu vực sông Tiền, trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng vai trò kết nối quan trọng giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TPHCM và vùng Đông Nam bộ. Đáng chú ý, "trải thảm đỏ mời gọi đầu tư" là chủ trương xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ và đã mang lại những thành quả tích cực.

Theo ông Vĩnh, địa phương coi trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ hành chính công thuộc các lĩnh vực. Đó là, đầu tư, lao động, xây dựng và các dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan cho các doanh nghiệp, đảm bảo thời gian giải quyết nhanh chóng, dễ dàng, thuận lợi nhất.

Đồng thời, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với thúc đẩy khởi nghiệp, khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Mặt khác, tỉnh nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng nhằm có quỹ đất sạch giao cho nhà đầu tư theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

Tiền Giang cũng khuyến khích nhà đầu tư mở rộng quy mô dự án và hướng dẫn nhà đầu tư những nội dung cụ thể về thủ tục đăng ký đầu tư các dự án vào các khu công nghiệp trên địa bàn. (TTXVN 25/3, Minh Trí) [Về đầu trang](#)

PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN

Khi địa phương bị chủ đầu tư “bom hàng”

Việc “bom hàng” bây giờ không chỉ là rủi ro thường trực của những cá nhân, tổ chức bán hàng online, mà đã “lây lan” sang chính quyền các địa phương ở lĩnh vực kêu gọi đầu tư. Các địa phương bây giờ không chỉ đau đầu, thiệt hại không tính hết với vãn nạn dự án treo, dự án “chạy”, dự án chiếm đất vàng rồi để đó mà còn có cả dự án “bom”.

Nên một mặt, chính quyền các địa phương phải liên tục cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo dưới “thảm đỏ” hay trong “ổ” đón “đại bàng” không bao giờ có “đình”. Một mặt, cũng đã đến lúc nghĩ đến các “giải pháp bảo vệ” hữu hiệu để phòng tránh việc các nhà đầu tư trong và ngoài nước “bom hàng” với bất kỳ lý do gì!

Điển hình là việc tỉnh Quảng Trị đã bị chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị “bom hàng” khi xin chấm dứt đầu tư sau hơn chục năm triển khai.

Dự án nhiệt điện Quảng Trị được Thủ tướng đồng ý giao cho EGATi (Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT từ hơn chục năm trước - tháng 8/2013. Nhà máy triển khai tại huyện Hải Lăng với tổng công suất thô đạt 1.320MW, gồm 2 tổ máy, công suất mỗi tổ máy 660MW với tổng mức đầu tư trên 55.000 tỉ đồng.

Để chuẩn bị cho dự án này, tỉnh Quảng Trị đã bỏ ra gần 250 tỉ đồng để làm khu tái định cư, làm đường... để di dân “nhường” đất. Tuy nhiên, khu tái định cư vừa hoàn thành, chưa kịp di dân thì “tin như sét đánh ngang tai” là EGATi đề nghị chấm dứt dự án.

Và theo xác nhận của Bộ Năng lượng Thái Lan với UBND tỉnh Quảng Trị thì nguyên nhân xin dừng là do EGATi khó khăn trong việc huy động vốn và thực thi đầy đủ các cam kết COP26, ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu...

Hệ lụy của việc dừng này là Quảng Trị mất một dự án đầu tư lớn với hơn 55.000 tỉ đồng và một thực trạng ngổn ngang với một khu tái định cư vừa xây xong nhưng không biết làm gì. Mặt khác, cho đến thời điểm này, vẫn chưa xác định được con số gần 250 tỉ đồng mà tỉnh Quảng Trị đã bỏ ra ai sẽ chịu. Dù rằng về lý thuyết, EGATi là đơn vị sẽ chi trả cho số tiền này.

Gần 250 tỉ đồng đối với một tỉnh nghèo có tổng thu ngân sách trong năm 2023 chỉ hơn 3.399 tỉ đồng như Quảng Trị là cả một gia tài! Việc EGATi xin chấm dứt dự án và để lại một mớ hậu quả hỗn độn như thế này chẳng khác gì một quả “bom hàng” đối với tỉnh Quảng Trị. Như kiểu những người bán hàng online được người mua đặt hàng với bao hứa hẹn nhưng đến khi giao hàng thì ngơ ngác không thấy ai.

Câu chuyện các địa phương kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư bắt đầu từ gần 30 năm trước. Và với mỗi giai đoạn, các địa phương có một "động lệnh" tương ứng. Với tầm 20 năm trước là “trái thảm đỏ” đón nhà đầu tư. Còn gần đây là “lót ổ” đón “đại bàng”.

Và dù là “thảm đỏ” hay “lót ổ” thì lâu nay vẫn nghe, rủi ro, phân thiệt luôn nằm ở phía các nhà đầu tư do dưới “thảm đỏ” hay trong “ổ” thì thoảng bị rải hay cắm thêm ít đinh sắt. Nhưng việc EGATi đề nghị chấm dứt dự án Nhiệt điện Quảng Trị cho thấy thêm một khía cạnh khác. (Laodong.vn 25/3, Hoàng Văn Minh) [Về đầu trang](#)

QUẢN LÝ

Thanh Hóa: 173 cán bộ đoàn chuyên trách quá tuổi khó bố trí việc làm

Sáng 25/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hoá có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Tỉnh đoàn Thanh Hoá. Trong số hơn 10 kiến nghị, đề xuất của Tỉnh đoàn, lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm đến tình trạng thiếu trầm trọng cán bộ đoàn và cán bộ đoàn quá tuổi theo quy định.

Theo lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hoá, hiện nay Cơ quan đang thiếu 53 cán bộ đoàn, có 20/27 đơn vị chỉ còn 1-2 công chức. Toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện khuyết chức danh Bí thư Huyện đoàn; 11 đơn vị khuyết chức danh Phó Bí thư Huyện đoàn.

Đáng chú ý là hiện nay toàn tỉnh có 173 cán bộ đoàn chuyên trách quá tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn chưa được bố trí công tác khác, có người đã 44 tuổi. Đặc biệt có 05 đơn vị cấp huyện, 86 đơn vị cấp cơ sở nêu trong năm 2024, Bí thư không chuyên công tác thì các Phó Bí thư quá tuổi bổ nhiệm, không có nguồn nhân sự kế cận. Về vấn đề này, đại diện các sở, ban, ngành liên quan cho rằng, việc bố trí việc làm cho cán bộ đoàn quá tuổi đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đoàn cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hoá cho biết: Hiện nay, để giải quyết cho đoàn từ xã đến tỉnh thì đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao khối nhà nước cũng phải có trách nhiệm bố trí đầu ra. Tiêu chuẩn chức danh thì cán bộ đoàn phải đi đầu, tuổi trẻ phải được học hành và đào tạo...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn phân tích vai trò quan trọng của tổ chức đoàn đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của tổ chức đoàn thời gian qua, ông Đỗ Minh Tuấn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ đoàn. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị các sở, ban, ngành quan tâm, sắp xếp, bố trí vị trí việc làm đối với những đoàn viên quá tuổi đoàn:

Ông Tuấn đề nghị chất lượng cán bộ đoàn ngày được nâng lên, đặc biệt chất lượng đầu vào. Đồng tình với những đề xuất kiến nghị của đoàn, cần đổi mới phương thức hoạt động trong giai đoạn mới, theo hướng đoàn với thanh niên phải gắn bó mật thiết; đặc biệt quan tâm đến giáo dục tư tưởng, là nhiệm vụ số 1. Gắn với đó là đấu tranh với thế lực thù địch, gắn với văn hóa, giáo dục...

Về các kiến nghị đề xuất liên quan đến hoạt động, các phong trào, chương trình thanh thiếu niên trên toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương liên quan, khi xây dựng đề án, chương trình cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn, giao nhiệm vụ, phối hợp cụ thể để đoàn viên, thanh niên có cơ hội, điều kiện thể hiện mình, là lực lượng xung kích đi đầu, đặc biệt là các chương trình, đề án “chuyển đổi số”; “phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc”; “xây dựng văn hoá học đường”; an toàn giao thông. (VOV.vn 25/3, Sỹ Đức) [Về đầu trang](#)

Bắc Ninh sẽ đưa lãnh đạo cấp xã tiêu biểu đi thực tế trong và ngoài nước

Hàng năm, Bắc Ninh sẽ lựa chọn 10 Bí thư Đảng ủy và 10 Chủ tịch UBND cấp xã có thành tích tiêu biểu, đề nghị khen thưởng và tổ chức đi học tập kinh nghiệm thực tế trong và ngoài nước.

Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo:

Các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ trực tiếp giải quyết và tham mưu UBND tỉnh trong việc giải quyết 9 nhóm kiến nghị của các Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã gồm: Hỗ trợ đầu tư có mục tiêu từ tỉnh, cấp huyện cho cấp xã; quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường, nước thải, rác thải sinh hoạt; công tác quản lý, giải quyết vướng mắc về đất đai;

Giải quyết những dự án chậm đưa đất vào sử dụng; phát triển hệ thống giao thông kết nối, tạo không gian phát triển mới; đầu tư lĩnh vực văn hóa, giáo dục; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tu bổ đê điều; Quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường sự phối hợp giữa cấp xã với cấp xã, cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh và ngược lại.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục cung cấp thông tin những văn bản quy phạm pháp luật mới cho cán bộ, công chức, trước mắt cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch các xã, phường, thị trấn.

Sở Xây dựng rà soát, quy hoạch mỗi thôn, khu phố có một khu hồ nước, cây xanh, tập luyện thể dục, thể thao, tạo cảnh quan, hình thành điểm sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân đảm bảo phù hợp với các quy hoạch trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng chuyển từ đầu tư từ ngân sách Nhà nước sang tham gia đóng góp của người dân.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát, nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ đối với những hộ không thể thoát nghèo, phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo.

Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh xem xét, hàng năm lựa chọn 10 đồng chí Bí thư Đảng ủy và 10 Chủ tịch UBND cấp xã có thành tích tiêu biểu, đề nghị khen thưởng và tổ chức đi học tập kinh nghiệm thực tế trong và ngoài nước để nâng cao sự hiểu biết, tầm nhìn và hiệu quả công việc.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính; giải quyết các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; ứng dụng dịch vụ công trực tuyến ở cấp xã. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tinh thần, ý thức, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. (Laodong.vn 25/3, Trần Tuấn) [Về đầu trang](#)

TƯ DUY MỚI – CÁCH LÀM HAY

Long An: Hiệu quả từ mô hình Sổ tay tuyên truyền pháp luật

Thời gian qua, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, áp dụng nhiều cách làm hay, hiệu quả, tiêu biểu là mô hình Sổ tay tuyên truyền pháp luật, tố giác và phòng, chống tội phạm.

Mô hình này được triển khai từ năm 2018 với mục đích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tố giác tội phạm của người dân. Tuy nhiên, giai đoạn đầu, mô hình còn hạn chế về số lượng sổ tay, nội dung tuyên truyền,... nên chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Những năm gần đây, Công an thị xã Kiến Tường, Công an phường 1 phối hợp chặt chẽ để nâng chất mô hình.

Sau khi được cập nhật, bổ sung, hiện nay, sổ tay tuyên truyền pháp luật, tố giác và phòng, chống tội phạm có 30 trang với 10 nội dung tuyên truyền về các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, ma túy, cờ bạc, mại dâm, xâm hại trẻ em, mua, bán người, “tín dụng đen”,...

Qua đó, cơ bản trang bị kiến thức để người dân nhận biết được phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm. Đồng thời, sổ tay cũng cung cấp số điện thoại của cơ quan chức năng, cách thức tố giác tội phạm nhằm khuyến khích và tạo sự thuận tiện để người dân tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an phường 1, thị xã Kiến Tường, cho biết: “Riêng năm 2023, Công an phường in và phát 2.000 sổ tay nhằm tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả hơn với các loại tội phạm. Hiện nay, mô hình được nhân rộng ra toàn thị xã Kiến Tường và tỉnh Long An”. (Baolongan.vn 25/3, Minh An)[Về đầu trang](#)

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH

Bình Định: Nguyên Chủ tịch UBND huyện cùng 5 đảng viên bị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định vừa công bố hình thức xử lý kỷ luật 6 đảng viên liên quan một số vụ việc giao đất, cho thuê đất không đúng quy định.

5 đảng viên vừa bị kỷ luật cảnh cáo, trong đó có 3 cán bộ đương chức gồm: ông Lý Tiến Việt, Chánh Văn phòng Huyện ủy Vĩnh Thạnh; ông Phạm Văn Thơm, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thạnh và ông Đinh Sân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh. 2 cán bộ nghỉ hưu bị cảnh cáo gồm: ông Trần Quốc Lại, nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh và ông Từ Thanh Long, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện.

Ông Từ Hải, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện bị cách chức vụ nguyên Bí thư Chi bộ.

Những đảng viên này nằm trong số 21 người trước đó bị kiểm tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm do liên quan những vụ việc sai phạm, giao đất và cấp sổ hơn 138ha đất rừng cho gia đình ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh và một số vụ việc cho thuê đất không đúng quy định.

Hiện nay, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã thu hồi hơn 138 ha đất rừng phòng hộ cấp không đúng quy định cho gia đình ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh. Liên quan đến vụ việc giao 138 ha đất chưa đúng quy định này, hiện Công an tỉnh Bình Định đang điều tra, làm rõ. (VOV.vn 25/3, Thanh Thắng)[Về đầu trang](#)

THẾ GIỚI

Trung Quốc nghiên cứu ban hành các quy định mới để tăng cường thu hút FDI

Chia sẻ với các Giám đốc điều hành (CEO) toàn cầu và các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc, tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc ngày 24/3, Thủ tướng Lý Cường cho biết sẽ nghiên cứu kỹ các vấn đề về tiếp cận thị trường và luồng dữ liệu xuyên biên giới, nhằm sớm đưa thêm một số quy định mới để thu hút đầu tư nước ngoài (FDI).

Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc luôn chào đón mọi công ty từ tất cả các quốc gia đầu tư vào Trung Quốc và tăng cường khẳng định chỗ đứng tại nước này.

Ông nói Trung Quốc đang thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp mới nổi, như sản xuất sinh học, và sẽ đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như nền kinh tế dữ liệu.

Hôm 19/3, Chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố nói lỏng một số quy định về đầu tư nước ngoài, sau khi các dữ liệu cho thấy dòng vốn đầu tư chảy vào nước này giảm gần 20% trong khoảng thời gian hai tháng đầu năm nay.

Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc ngày 22/3 cũng cho hay đã nói lỏng một số quy định bảo mật về xuất khẩu dữ liệu, nhằm "trấn an" những lo lắng của các công ty nước ngoài ở Trung Quốc.

Những động thái này là một vài điểm chính của Kế hoạch hành động thúc đẩy mở cửa cấp cao, thu hút đầu tư nước ngoài do Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành. Kế hoạch đề xuất 24 biện pháp trong mở rộng tiếp cận thị trường, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sân chơi bình đẳng, tạo điều kiện thu hút vốn vào công nghệ cao, điều chỉnh các quy tắc trong nước phù hợp với quy tắc thương mại quốc tế tiêu chuẩn cao. (Baodautu.vn 25/3, T.T)[Về đầu trang./.](#)

Biên tập viên: Thanh Hồng